

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพล ยศธิพานา	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	วีระพล ยศธิพานา	
๒	นางอมร แก้วหาดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	อมร แก้วหาดี	
๓	นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	บุญจันทร์ ประวิสารัตน์	
๔	นายฉวี สীবัวอ่อน	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ฉวี สীবัวอ่อน	
๕	นายอุทัย ไต้ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	อุทัย ไต้ชมภู	
๖	นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สิน พิมพ์ประเสริฐ	
๗	นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิมพ์ น้อยสุวรรณ	
๘	นายสงวน มองเพชร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน มองเพชร	
๙	นายเมธิชัย บุญโนรัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เมธิชัย บุญโนรัตน์	
๑๐	นายทศพร นามมูลตรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทศพร นามมูลตรี	
๑๑	นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	นุชฎาพร บัวทองสิงห์	
๑๒	นายปัญญา บุญเกิด	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ปัญญา บุญเกิด	
๑๓	นายประกิจ งามสันเทียะ	เลขานุการสภาฯ	ประกิจ งามสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิชาติ พาราศรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	อภิชาติ พาราศรี	
๒	นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	เกียรติพิภพ สมพิทักษ์	
๓	นายคำจันทร์ พลخال	รองนายกเทศมนตรีฯ	คำจันทร์ พลخال	
๔	นางวิไลวรรณ บุญบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลวรรณ บุญบุตร	
๕	นายอัมภากร ลาลด	รองปลัดเทศบาล	อัมภากร ลาลด	
๖	นายอดิศักดิ์ บัณฑิตรักการค้า	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	อดิศักดิ์ บัณฑิตรักการค้า	
๗	นางญดา ชวนไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ญดา ชวนไชยสิทธิ์	
๘	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธา รอดขันเมือง	
๙	น.ส.พัชราพรรณ จันทะบุลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พัชราพรรณ จันทะบุลย์	
๑๐	นายราชวัตร ศรีสม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ราชวัตร ศรีสม	
๑๑	นายปภักร จันทะโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ปภักร จันทะโพธิ์	
๑๒	นางสาวอรุมา นามมนตรี	นิติกรปฏิบัติการ	อรุมา นามมนตรี	
๑๓	น.ส.ชนาภัทร ทันทิ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชนาภัทร ทันทิ	
๑๔	น.ส.ดวงฤทัย ไชแสงจันทร์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	ดวงฤทัย ไชแสงจันทร์	

๑๕	น.ส.วรัชยา วงศ์ศรีงาม	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	วรัชยา วงศ์ศรีงาม
๑๖	น.ส.ชลธิชา เสนาจอหอ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ชลธิชา เสนาจอหอ
๑๗	น.ส.สีแพรว บุญเกิด	แม่บ้าน	สีแพรว บุญเกิด

### เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและได้เวลานัดประชุม นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกราบเรียนเชิญท่านวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกระผมจะขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

#### ๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะท่านผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น ทั้งนี้ กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น กระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูไปที่หน้าครับ ว่ามีข้อความหรือข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ

สำหรับเรื่องเพื่อทราบ กระผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเกี่ยวกับเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว ในส่วนของการจัดเก็บค่าน้ำประปาในอัตราใหม่ ขอเรียนเชิญครับ

นางญดา ชวนไชยสิทธิ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น การจัดเก็บค่าน้ำประปาในห้วงตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖ เป็นต้นไป จะเป็นอัตราใหม่ในอัตราหน่วยละ ๖ บาท ซึ่งได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายเมธา รอดขันเมือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการประกาศใช้มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษา ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของโครงการ ซึ่งทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการดังต่อไปนี้ครับ *(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)*

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ

ในการนี้กระผมขอให้ทางท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอัมภากร ลาลด  
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงดังกล่าว นั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนต่อสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังและท่านรองปลัดได้ชี้แจงแล้วนั้น ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

**ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖**

**๔.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖**

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ  
นางญดา ชวนไชยสิทธิ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับวาระการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระผมขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นการโอนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติราชการประจำให้มีประสิทธิภาพและโครงการสำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยรายการโอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ **(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)**

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ  
นายอัมภากร ลาลด  
รองปลัดเทศบาล

ในการนี้กระผมขอให้ทางท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังและท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ แล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

**ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖**

**๔.๓ การขอทำกิจการนอกเขต (การซ่อมถนนลาดยางของ อบจ.)**

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ  
นายเมธา รอดขันเมือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับการขอทำกิจการนอกเขต (การซ่อมถนนลาดยางของ อบจ.) นั้น กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สืบเนื่องมาจากกองช่างได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการชำรุดของถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทำให้การสัญจรมีความลำบากพร้อมทั้งเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลหนองไผ่ จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในการขอทำกิจการนอกเขตเพื่อซ่อมแซมถนนทั้ง ๓ สาย ได้แก่ สายบ้านหนองบัวแดง-บ้านเม็กแดงเรื่อง สายบ้านหนองบัวแดง-บ้านดงบาก และสายบ้านหนองไผ่น้อย-อุ่มจาน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ ขอบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา  
ประธานสภาฯ

ในการนี้กระผมจะขอให้ทางท่านรองปลัด ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญครับ

นายอัมภากร ลาลด รองปลัดเทศบาล	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การขอทำกิจการนอกเขตสามารถดำเนินการได้ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยครับ จึงจะสามารถขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปได้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างและท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพิมพ์ น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ซ่อมแซมถนนว่าจะใช้งบจากส่วนไหนครับ ขอขอบคุณครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ในการนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับงบประมาณในการซ่อมแซมถนน ในเบื้องต้นได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี แต่ในอนาคตอาจมีการขอความอนุเคราะห์จากส่วนอื่นๆ อาทิเช่น การขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติทำกิจการนอกเขตจากสภาฯ โดยในเบื้องต้นต้องใช้งบประมาณจากเทศบาลของเราก่อนครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติในการขอทำกิจการนอกเขต (การซ่อมถนนลาดยางของ อบจ.) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง <b>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอทำกิจการนอกเขต (การซ่อมถนนลาดยางของ อบจ.)</b>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	<b>๔.๔ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน</b> สำหรับวาระการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ในเบื้องต้นกระผมขอให้ทางท่านผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ
นางญดา ชวนไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน สำหรับการดำเนินการเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินนั้น ได้มีการดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งรายได้ผ่านการประกวดราคาในระบบ E-bidding ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปอีก ๑ ปี ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญครับ
นายอัมภากร ลาลด รองปลัดเทศบาลฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น ขอบพระคุณครับ
ที่ประชุม	มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี กระทบจะขอมติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง
	<b>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ระยะเวลาไม่เกินอีกหนึ่งปี</b>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	<b><u>๔.๕ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</u></b>
น.ส.พัชราพรรณ จันทะบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ	สำหรับวาระการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กระทบจะขอให้ทางนักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงนำเรียนต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายอัมภากร ลาลด รองปลัดเทศบาลฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้มีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสร็จสิ้นแล้ว ตามข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ

แล้ว แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ  
 นายวีระพล ยศธิพานา นายวีระพล ยศธิพานา  
 ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ

จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว จากสภาฯ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ  
 มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี กระทบจะขอมติใน  
 การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ให้กับ ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

#### วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายวีระพล ยศธิพานา  
 ประธานสภาฯ

ขอเรียนแจ้งและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน  
 โอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณ  
 รอบหนองแฝก หลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  
 โดยพร้อมเพียงกัน ขอขอบคุณครับ

สำหรับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ก็  
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วน  
 ราชการที่เข้าร่วมประชุม กระทบขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประกิจ งามสันเทียะ ผู้บันทึกการประชุม

(นายประกิจ งามสันเทียะ)

เลขานุการสภาฯ

#### **คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ) สงวน มองเพชร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย สงวน มองเพชร)

(ลงชื่อ) สีน พิมพ์ประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย สีน พิมพ์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ทศพร นามมูลตรี เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย ทศพร นามมูลตรี)

(ลงชื่อ) วีระพล ยศธิพานา ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวีระพล ยศธิพานา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่